

ดีเกราะเคาะไม้

ครูในฝันของเด็ก

16 มกราคมของทุกปี ตรงกับ “วันครู” แล้วในปีนี้เป็นคนแวดวงอุดมศึกษาคิดเห็น และอยากเห็นครูในฝันเป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ **ณัฐญานนท์ อสุณี ณ อยู่ธยา “เบญญ์”** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจการบริการ บิน วิทยาลัยการพัฒนาศึกษาและฝึกอบรมด้าน การบิน ม.ธุรกิจบัณฑิต (DPU) บอกว่า ครูสมัยก่อนจะหัวโบราณทุกอย่างต้อง เป็นระเบียบทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนครู

อาจารย์ ปัจจุบันจะปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยจะนำโซเชียล มาใช้โดยนำระบบ กูเกิลพลัส มาใช้ทำให้นักศึกษาสะดวกในการค้นหาข้อมูลในการเรียน ทำแบบฝึกหัด ทบทวนการเรียน หรือถ้าไม่มาเรียนก็สามารถเปิดดูข้อมูลได้ นอกจากนี้ อาจารย์เปิดกว้างให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ทำให้นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าทำและกล้าพูด อย่างไรก็ตามครูในฝันของเบญญ์ คือ ให้ความรู้ และดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์

“บอย” **กิตติพงษ์ หอมเนียม** นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) บอกว่า ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามโลก

โลกาภิวัตน์ การสื่อสาร เทคโนโลยี ที่มีความทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลต่อการสอนของครู อาจารย์ กับ นิสิตที่เกิดความเห็นห่างกันมากขึ้น เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสอนแทนการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันจรรยาบรรณของครู อาจารย์ ก็น้อยลง ครูอาจารย์ มุ่งทำผลงาน หรือ ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการทำหน้าที่ในการทุ่มเท การสอนหนังสือ มีการเปิดสอนพิเศษนอกเวลา หรือก็ความรู้เพื่อเอาไปสอนนอกเวลา ส่วนครูในฝันที่บอยอยากเห็นและให้เป็น คือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติ ถ้าเอียง มีความรัก ความเมตตา เข้าใจลูกศิษย์ ที่สำคัญสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่

ด้าน สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ “น้ำเพชร” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา บอกว่า ครูในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งทำให้เด็กได้ค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น แต่ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องกระบวนการสอนให้คิดอย่างที่ควรจะเป็น และไม่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น

แม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นเช่นกัน ส่วนครูที่อยากเห็น คือ ครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ สอนสนุกมีสาระรอบด้าน และชี้แนวทางให้คิดพิจารณาให้เห็นเอง ก่อนแนะนำบอกข้อเท็จจริงภายหลัง.

